

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH THIỆN**

Số: 07/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tịnh Thiện, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Kết luận số 111-KL/ĐU ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Đảng ủy xã Tịnh Thiện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2025; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Tịnh Thiện về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2025;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê thuộc Ủy ban nhân dân xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân xã; trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức, bộ phận và thôn để tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân xã; trưởng

các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- UBMTTQVN, hội đoàn thể xã;
- Các tổ chức Hội xã hội;
- CBCC, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã;
- Các trưởng thôn;
- Lưu: VP (Hg; D-2025).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hưng

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TRONG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2025
của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện

I/ Những nội dung chỉ đạo xuyên suốt năm 2025

1. Triển khai Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2025 tại kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa XIII.

3. Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp của thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2025, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng. Khuyến khích đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các loại hình có giá trị gia tăng cao phù hợp với lợi thế của địa phương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2020 – 2025. Rà soát, điều chỉnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp và phát huy lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đồng lúa giống chất lượng cao, đàn bò thịt, gà thả đồi thả vườn và cây rau màu trái vụ.

4. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đã đạt được; rà soát, điều chỉnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của xã gắn với hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh các mô hình khuyến nông, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học và công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi; đồng lúa giống chất lượng cao, đàn bò thịt, mô hình chăn nuôi gà thả đồi; tiếp tục rà soát sản phẩm có tiềm năng để phát triển thêm sản phẩm OCOP và hình thành chuỗi giá giá trị. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa kém hiệu quả nhằm hình thành các mô hình kinh tế có chất lượng.

5. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách tại địa phương; tập trung rà soát tất cả các khoản thu như: thuế, phí, lệ phí, thuế đất phi nông nghiệp, tiền đầu

giá đất 4% và tập trung các nguồn lực thu vốn đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

6. Tiếp tục bê tông hóa một số tuyến đường giao thông thôn, xóm và kiên cố hóa các tuyến kênh mương nội đồng. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khai thác quỹ đất thành phố trong việc xây dựng bê tông các tuyến đường giao thông và lắp ráp trụ điện chiếu sáng trên địa bàn xã. Tập trung quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng. Tích cực phối hợp với các Ban ngành của thành phố giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất các công trình, dự án trên địa bàn xã. Huy động các nguồn lực và ngân sách xã hoàn thiện các cơ sở hạ tầng. Tăng cường công tác quản lý đô thị về trật tự xây dựng trên địa bàn xã, đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường trên các tuyến đường chính.

7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý. Tiếp tục phối hợp, theo dõi và lập các thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi đất Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là diện tích đất thừa, đất công ích sau khi thực hiện quy hoạch và các loại đất khác. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, sử dụng đất sai mục đích.

8. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường; phân loại chất thải rắn tại nguồn, tham gia phong trào “chống rác thải nhựa”. Rà soát các khu dân cư để đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt...; kiểm tra đề nghị xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chủ động phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

9. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho phù hợp với nhu cầu trong thời kỳ quy hoạch mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học và tiếp tục duy trì công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

10. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cấp học và chỉ tiêu trường đạt chuẩn mức độ 2. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến. Thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường, trách

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Phát huy vai trò trung tâm học tập cộng đồng.

11. Tiếp tục thực hiện Đề án về tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025; củng cố các thiết chế văn hóa ở thôn, hệ thống Đài truyền thanh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ, Tết, các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào năm mới 2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử. Tăng cường thời lượng tiếp phát sóng của Đài truyền thanh, tổ chức viết đưa tin, bài có chất lượng; xây dựng trang mạng xã hội quảng bá hình ảnh và con người của xã. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thường xuyên tổ chức Hội thi, giải thể thao, khuyến khích các câu lạc bộ văn nghệ.

12. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo quản lý điều hành giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch về chuyển đổi số của thành phố, của xã; tiến đến xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện số hóa dữ liệu của các ngành, bộ phận. Nâng cao chất lượng sức khỏe cho Nhân dân, quyết tâm thực hiện tốt các công tác phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số như giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe giới tính, về kế hoạch hoá gia đình...Củng cố mạng lưới y tế thôn trên địa bàn xã, thực hiện tốt công tác dự phòng, các chương trình y tế Quốc gia, bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, giữ vững xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm.

13. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần giải quyết việc làm.

14. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương năm 2025; chủ động nắm tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thực hiện công tác giao quân năm 2025 bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Tập trung xây dựng lực lượng DBĐV và LLDQ tự vệ đủ số lượng, chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm

muu “*diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch và các hoạt động của tôn giáo. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC và quy chế phối hợp giữa các lực lượng: Công an, Quân sự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

15. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải. Làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng luật định, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp; triển khai các văn bản luật mới ban hành đến tận nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính.

16. Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với MTTQ Việt Nam, các hội đoàn thể. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận sau các vụ khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ chính sách và tài chính ngân sách...

II/ Những nội dung cụ thể trong năm 2025

1. Quý I: 40 nhiệm vụ.
2. Quý II: 17 nhiệm vụ.
3. Quý III: 10 nhiệm vụ.
4. Quý IV: 27 nhiệm vụ.

(Chi tiết theo các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 kèm theo Quyết định này)

III/ Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được phân công chỉ đạo các công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, cơ quan, đơn vị, thôn có liên quan được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Chương trình này.

2. Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn trên cơ sở các chỉ tiêu Ủy ban nhân dân xã giao thực hiện, phải kịp thời tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân xã đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

3. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian được giao tại Quyết định này, các công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc khẩn trương có văn bản báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo để thực hiện.

Mọi sự chậm trễ về tiến độ thời gian trình nội dung, kế hoạch được Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ và chất lượng không đảm bảo thì công chức chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân, Trưởng thôn liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và yêu cầu thực tế của xã, Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo bổ sung một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này./.

PHỤ LỤC 1
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện)

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	BỘ PHẬN THAM MUỖ THỰC HIỆN	Ghi chú
* Đồng chí Lê Minh Hưng - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Phối hợp với CĐCS xã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2025	Công chức Văn phòng - Thống kê,	
2	Tổ chức Hội nghị tổng kết Công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025	Công an xã	
3	Ban hành các Kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2025	Công an xã	
4	Đón quân nhân xuất ngũ về địa phương; Tổ chức giao quân năm 2025; Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giáo dục QPAN; xây dựng và tham gia huấn luyện dân quân	BCH QS xã	
5	Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025	Công chức Tư pháp - Hộ tịch	
6	Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025	Công chức Tư pháp - Hộ tịch	
7	Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý VB QPPL trên địa bàn xã năm 2025; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2025	Công chức Tư pháp - Hộ tịch	
8	Xây dựng, ban hành các văn bản liên quan về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2025	Công chức Văn phòng- Thống kê, các công chức chuyên môn	
9	Họp Hội đồng tư vấn thuế duyệt bộ thuế năm 2025	Công chức Tài chính - Kế toán.	
10	Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư đối với các công trình được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư	Công chức Địa chính - Xây dựng; Tài chính - Kế toán	
11	Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025, quản lý tài sản công năm 2025	Công chức Tài chính - Kế toán	

12	Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2025	Công chức Văn phòng- Thống kê	
13	Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025.	Công chức Văn phòng- Thống kê	
14	Ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2025	Công chức Văn phòng - Thống kê	
15	Ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số đến năm 2024	Công chức Văn hóa - Xã hội	
16	Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của thành phố năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
17	Triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND xã	Công chức Văn phòng - Thống kê	
18	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã khóa XIII tại kỳ họp lần thứ 10	Công chức VP-TK, Tài chính - Kế toán	
19	Ban hành kế hoạch triển các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025	Công chức VP-TK, Tài chính - Kế toán	
20	Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách Nhà nước, đóng góp xây dựng NTM của Nhân dân, của các doanh nghiệp khai thác trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng chi ngân sách	Tài chính - Kế toán	
* Đ/c Đoàn Thanh Lê - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2025; Chỉ đạo triển thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.	Cán bộ Khuyến nông - Thú y	

Tết Nguyên đán xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán; đảm bảo công tác trật tự về giao thông tại trước

2	Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao 2025.	Công chức Địa chính - Xây dựng	
3	Ban hành Kế hoạch tổ chức lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị và trật tự ATGT năm 2025 trên địa bàn, kế hoạch đảm bảo ATGT trước trong và sau Tết Nguyên đán	Công chức Địa chính - Xây dựng Ban công an xã	
4	Ban hành Kế hoạch về việc thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025.	Công chức Tài chính - Kế toán	
5	Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.	Công chức Địa chính - Xây dựng	
6	Triển khai Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2025, Kế hoạch dồn điền đổi thửa năm 2025	Công chức Địa chính - Xây dựng	
* Đ/c Đào Duy Phúc - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2025; và các hoạt động mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
2	Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
3	Ban hành các Kế hoạch thực hiện: Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2025; Công tác việc làm; Công tác trẻ em; Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2025.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
4	Ban hành và triển khai Kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người; Kế hoạch bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2025.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
5	Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán- 2025; Kiện toàn Tổ kiểm tra vệ sinh ATTP.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
6	Ban hành Quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra cho các đợt: Tết Nguyên đán; Tháng hành động (15/4 đến 15/5); Tết Trung thu trên địa bàn.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
7	Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2025 của xã	Cán bộ Văn thư – Thủ quỹ	
8	Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	

9	Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác tôn giáo năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
10	Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
11	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2026; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học	Công chức Văn hóa - Xã hội	
12	Ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến ISO năm 2025	Công chức Văn phòng-Thống kê	
13	Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt 50 năm giải phóng xã Tịnh Thiện, Triển khai Kế hoạch Đại hội TDTT xã lần thứ 4	Công chức Văn phòng – Thống kê Công chức Văn hóa - Xã hội	
14	Xây dựng kế hoạch kiểm tra dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã	Công chức Văn hóa - Xã hội	

PHỤ LỤC 2
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND ngày 06 /01/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	BỘ PHẬN THAM MUỖ THỰC HIỆN	GHI CHÚ
* Đồng chí Lê Minh Hưng - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS năm 2025.	BCH QS xã	
2	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho các đối tượng	BCH QS xã	
3	Ban hành Kế hoạch và tổ chức thăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025	BCH QS xã	
4	Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026	BCH QS xã	
5	Trình thẩm định và triển khai xây dựng các công trình	Công chức Địa chính – Xây dựng	
6	Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 trên địa bàn thành phố	Công chức Văn phòng – Thống kê	
7	Ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2025	Công chức Văn phòng - Thống kê	
* Đ/c Đoàn Thanh Lê - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đánh giá thực hiện ISO 9001:2015	Công chức Văn phòng - Thống kê	
2	Chỉ đạo sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2025 – 2026, triển khai sản xuất và phòng chống hạn vụ hè thu năm 2025.	Công chức Văn phòng - Thống kê	
3	- Tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm	Công chức Văn phòng – Thống kê Các công chức liên quan	
4	- Xây dựng Phương án PCTT và TKCN trên địa bàn năm 2025	BCH QS xã, Công chức Văn phòng - Thống kê	

*** Đ/c Đào Duy Phúc- Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo**

1	- Ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
2	Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin cơ sở năm 2025 của xã	Công chức Văn hóa - Xã hội	
3	Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
4	Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: Giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5.	Công chức Văn hóa - Xã hội	
5	- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025); thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu	Công chức Văn hóa - Xã hội	
6	- Ban hành kế hoạch hoạt động hè năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	

PHỤ LỤC 3
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện)

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	BỘ PHẬN THAM MUỖ THỰC HIỆN	GHI CHÚ
* Đồng chí Lê Minh Hưng - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; kế hoạch ngân sách năm 2026; kế hoạch ĐT xây dựng cơ bản năm 2026.	Công chức Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng	
2	Chỉ đạo hoàn thành lập thủ tục các dự án được ghi trong danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 để đưa vào KH thực hiện đầu tư trong năm 2026; điều chỉnh danh mục thực hiện đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2025	Công chức Địa chính - Xây dựng	
3	Nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng	Công chức Địa chính - Xây dựng	
4	Huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện; triển khai công tác tuyển quân năm 2026	BCH QS xã	
* Đ/c Đoàn Thanh Lê - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Ban hành Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, xử lý tháng an toàn giao thông	Công chức Địa chính - Xây dựng Ban công an xã	
2	Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2025 Triển khai Phương án PCTT và TKCN trên địa bàn năm 2026	BCH QS xã, Công chức Văn phòng - Thống kê	
3	Tổ chức đánh giá thực hiện ISO 9001:2015	Công chức Văn phòng - Thống kê	
* Đ/c Đào Duy Phúc - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho trẻ em	Công chức Văn hóa - Xã hội	
2	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng chính quyền điện của xã	Công chức Văn hóa - Xã hội	
3	Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	

PHỤ LỤC 4
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện)

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	BỘ PHẬN THAM MUỘN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
* Đồng chí Lê Minh Hưng - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua - khen thưởng năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán	
2	Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTK năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026	Công an xã	
3	Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH	Công chức Văn phòng - Thống kê	
4	Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025;	BCH QS xã	
5	Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026		
6	Đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động chính quyền cơ sở năm 2025; đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2025	Công chức Văn phòng - Thống kê	
7	Rà soát, đánh giá các nhiệm vụ CCHC năm 2025, tự chấm điểm CCHC trình UBND thành phố	Công chức Văn phòng - Thống kê	
8	Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND xã cuối năm 2025	Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán	
9	Xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội	
10	Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê	
11	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch năm 2026	Công chức Tài chính - Kế toán	
12	Ban hành Kế hoạch CCHC xã năm 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê	

13	Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026	Công chức Tài chính - Kế toán	
14	Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán	
15	Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê, Tu pháp – Hộ tịch	
16	Ban hành Kế hoạch về phòng chống tham nhũng năm 2026 của xã	Công chức Tu pháp – Hộ tịch	
17	Ban hành Kế hoạch Tiếp công dân năm 2026; Lịch tiếp công dân định kỳ	Công chức Văn phòng - Thống kê;	
18	Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026	BCH QS xã	
19	Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Tết Nguyên đán năm 2026	Công chức Văn hóa - Xã hội	
20	Xây dựng, ban hành và công khai dự toán năm 2026	Công chức Tài chính - Kế toán	
21	Chỉ đạo công tác xét duyệt chính trị cho thanh niên tham gia NVQS năm 2026; khám sức khỏe NVQS năm 2026.	BCH QS xã	
* Đ/c Đoàn Thanh Lê - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	- Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2025, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2025 – 2026	Công chức Văn phòng - Thống kê	
2	Ban hành Kế hoạch và Chỉ đạo ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán; đảm bảo công tác trật tự về giao thông trước Tết nguyên đán năm 2026		
* Đ/c Đào Duy Phúc - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo			
1	Thực hiện xét và đề nghị công nhận các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
2	Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2025	Công chức Văn hóa - Xã hội	
3	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng chính quyền điện của xã	Công chức Văn hóa - Xã hội	
4	Xây dựng kế hoạch phục vụ Tết nguyên đán năm 2026	Công chức Văn hóa - Xã hội	